



Cán bộ, đảng viên xã Đông Sơn (Đông Hưng) tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

ĐÔNG HƯNG Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Thời gian qua, Đảng bộ huyện Đông Hưng không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, đạt được những kết quả tích cực.

Trước hết, cấp ủy các cấp chú trọng đổi mới, đa dạng hình thức, nâng cao chất lượng quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên để tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và đồng thuận trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Đức Khoa, Bí thư Đảng ủy xã Đông La cho biết: Năm 2022, Đảng ủy xã đã xây dựng 15 kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp tới toàn thể cán bộ, đảng viên. Tất cả các buổi học nghị quyết đều được tiếp âm trực tiếp trên hệ thống truyền thanh để cán bộ, đảng viên, nhân dân biết, thực hiện. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã chỉ đạo đa dạng các loại hình tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương: treo băng rôn khẩu hiệu, tuyên truyền lưu động các dịp cao điểm, lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các chương trình văn nghệ. Thường xuyên viết tin, bài phát trên Đài Truyền thanh xã, đăng tải trên các trang zalo nhóm và 2 trang fanpage Đảng bộ Đông La và Đông La quê tôi... tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong nhân dân, được nhân dân ủng hộ trong thực hiện các nhiệm vụ. Cũng trong năm 2022, Đảng ủy xã tổ chức 2 hội nghị chuyên đề về công tác khám tuyền nghĩa vụ quân sự và quân

lý đất đai, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, thực hiện hiệu quả 2 nhiệm vụ khó này. Chính vì làm tốt công tác tư tưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhiều năm liền Đảng bộ xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 12,6%. Năm 2022, huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ cơ sở lãnh đạo tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đúng quy định. Công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Đã tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch nguồn cán bộ các nhiệm vụ nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm số lượng, chất lượng. Nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031, cấp huyện quy hoạch 289 đồng chí, cấp xã quy hoạch 745 đồng chí. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Trong năm 2022 tổ chức kết nạp 108 đảng viên, trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho trên 1.200 đồng chí. Đến nay, 100% chi bộ đảng trong huyện ứng dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử". Thực hiện Đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 12 chi bộ được chọn thí điểm xây dựng mô hình chỉ bộ kiểu mẫu, bước đầu đạt những kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên. Đồng chí Đào Khương Duy, Chủ nhiệm Ủy ban

Kiểm tra Huyện ủy cho biết: Triển khai Đề án số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030, trong năm, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong huyện đã tổ chức 91 cuộc kiểm tra, vượt 9 cuộc so với chương trình xây dựng, 53 cuộc giám sát, đạt 96%. Qua đó, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, sai phạm của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng để chấn chỉnh, khắc phục, nâng cao chất lượng hoạt động. Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng trong huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đặc biệt là phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân về chính sách xã hội và giáo dục. Đến nay, toàn huyện có 63 mô hình "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực hoạt động hiệu quả, góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

TRUNG HIẾU

Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho học sinh phổ thông

Với quyết tâm lấy việc dạy và học ngoại ngữ là một trong những điểm đột phá cho phát triển nguồn nhân lực, quá trình triển khai dạy ngoại ngữ trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện cả về nội dung và phương pháp. Từ đó mang tới cho giáo viên và học sinh thêm nhiều cơ hội nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ.

Xây dựng môi trường dạy và học trong nhà trường

Trong các ngoại ngữ, tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của gần 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việc học tiếng Anh trở thành yêu cầu cấp thiết trong xu thế hội nhập hiện nay. Ông Nguyễn Viết Hiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Ngoài việc hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông phát động và đẩy mạnh phong trào học tiếng Anh, Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên phối hợp với các đơn vị đủ điều kiện tổ chức các đợt bồi dưỡng, nâng cao năng lực tiếng Anh cho giáo viên phổ thông theo chuẩn quốc tế. Trong đó, bồi dưỡng, thi, cấp chứng chỉ IELTS kỹ năng nghe, nói, cho giáo viên các cấp học và kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho giáo viên cốt cán cấp THPT. Bên cạnh đó, tăng cường cơ sở vật chất, nguồn học liệu, có cơ chế khuyến khích giáo viên và học sinh để đẩy mạnh việc học tiếng Anh trong các trường phổ thông. Nhờ thế, chất lượng học và dạy tiếng Anh ở các trường phổ thông có những chuyển biến đáng kể. Khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của nhiều học sinh, đặc biệt là học sinh khá, giỏi tốt hơn nhiều. Bên cạnh đó, số học sinh lớp 12 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt điểm cao và được xét tuyển thẳng vào các trường đại học trong và ngoài nước cũng tăng cao qua các năm.

Phát huy môi trường dạy học ngoài nhà trường

Để nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh, bên cạnh những tiết học chính khóa, nhiều học sinh đã lựa chọn các trung tâm ngoại ngữ uy tín để hỗ trợ các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và thi cấp các chứng chỉ quốc tế, đặc biệt là chứng chỉ IELTS. Em Đào Đức Anh Hoàng, học sinh lớp 12A6, Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh cho biết: Tiếng Anh trong nhà trường đáp ứng được những kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết. Tuy nhiên, nếu muốn trúng tuyển vào các trường đại học hiện nay hoặc đi du học thì rất cần có những

Anh và các em học sinh ở tất cả các khối lớp trong trường. Bám sát nhiệm vụ của nhà trường, các cơ sở chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động theo từng tuần học phù hợp với tình hình thực tế, hướng đến xây dựng môi trường ngoại ngữ giúp học sinh luyện tập, thực hành những kỹ năng ngoại ngữ một cách tự nhiên, hào hứng. Có thể nói, việc dạy và học môn tiếng Anh tại trường hiện nay tương đối thuận lợi về cơ sở vật chất và đội ngũ nhà giáo. Đối với lớp 10 dạy theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, mặc dù việc phân bố số tiết và nội dung chương trình có thay đổi song là sự thay đổi tích cực, có giá trị đối với cả giáo viên và học sinh. Sau một học kỳ cho thấy học sinh hào hứng hơn, tiết học sôi nổi hơn, số học sinh tham gia câu lạc bộ tiếng Anh của nhà trường ngày càng nhiều hơn.

Phát huy môi trường dạy học ngoài nhà trường

Để nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh, bên cạnh những tiết học chính khóa, nhiều học sinh đã lựa chọn các trung tâm ngoại ngữ uy tín để hỗ trợ các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và thi cấp các chứng chỉ quốc tế, đặc biệt là chứng chỉ IELTS. Em Đào Đức Anh Hoàng, học sinh lớp 12A6, Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh cho biết: Tiếng Anh trong nhà trường đáp ứng được những kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết. Tuy nhiên, nếu muốn trúng tuyển vào các trường đại học hiện nay hoặc đi du học thì rất cần có những

chứng chỉ quốc tế. Qua tìm hiểu một số trung tâm ở thành phố Thái Bình, em lựa chọn học để thi chứng chỉ IELTS tại Trung tâm ngoại ngữ Better English bởi trung tâm đã được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép hoạt động. Hơn nữa, đội ngũ giáo viên dạy trực tiếp đạt 8.0 IELTS trở lên và được trợ giảng 1:1 với giáo viên đạt 7.0 IELTS trở lên. Bên cạnh đó, em rất thích được giao tiếp với giáo viên nước ngoài chuẩn Âu - Mỹ ở Trung tâm để nâng cao kỹ năng nghe, nói của bản thân. Vừa qua, Đào Đức Anh Hoàng đã hoàn thành đợt thi và được cấp chứng chỉ IELTS 7.5.

Còn đối với Phan Diệp Anh, học sinh lớp 11A1, Trường THPT Chuyên Thái Bình, em đã cải thiện kỹ năng sử dụng tiếng Anh của mình sau hơn một năm học. Diệp Anh chia sẻ: Hết học kỳ I năm lớp 10, điểm kiểm tra môn tiếng Anh của em nằm trong top cuối của lớp. Lúc đó em tự vạch cho bản thân kế hoạch học tiếng Anh bằng 3 hình thức đó là học trên lớp, tự học và học ở trung tâm để thi lấy chứng chỉ IELTS. Sau hơn một năm học, kỹ năng sử dụng tiếng Anh của em đã cải thiện rất nhiều, điểm môn học này của em cũng xếp trong top 10 bạn tốt ở lớp, đồng thời em cũng đã thi và đạt được chứng chỉ IELTS 7.5. Mục tiêu của em là quyết tâm thi và đạt 8.0 IELTS để cánh cửa vào đại học rộng mở hơn.

Bà Hà Thị Hoa, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Học viện Công nghệ giáo dục Blue English, chủ quản Trung tâm ngoại ngữ Better English cho biết: Trong 2

năm trở lại đây, nhu cầu học tiếng Anh của học sinh phổ thông tăng cao, đặc biệt là học sinh THPT. Khi các phương thức xét tuyển đại học phong phú, đa dạng hơn thì các em tìm đến trung tâm để học và thi lấy chứng chỉ quốc tế cũng nhiều hơn. Chúng tôi đang là đối tác chính thức của IDP Việt Nam và Hội đồng Anh; sử dụng giáo trình tiên tiến, riêng biệt và luôn cập nhật kiến thức quốc tế trong đào tạo. Bên cạnh đội ngũ giáo viên đạt 8.0 IELTS, cơ sở vật chất hiện đại, chúng tôi đã và đang thúc đẩy năng lực sử dụng tiếng Anh của học sinh bằng nhiều hành động thiết thực như trao học bổng, giảm học phí, tham gia câu lạc bộ tiếng Anh với giáo viên nước ngoài miễn phí... Trong năm 2022, chúng tôi đã trao hàng trăm suất học bổng trị giá hàng trăm triệu đồng cho học sinh Thái Bình. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành giáo dục để đẩy mạnh phong trào học tiếng Anh của học sinh.

Hướng tới các mục tiêu của đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025, thời gian tới ngành giáo dục tiếp tục quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Anh đủ năng lực, trình độ; xây dựng liên kết hợp tác, giảng dạy, thu hút sự giúp đỡ, tham gia đào tạo của các tổ chức. Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế trong dạy và học ngoại ngữ để nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho học sinh phổ thông.

ĐANG ANH



Em Đào Đức Anh Hoàng (Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh) và em Phan Diệp Anh (Trường THPT Chuyên Thái Bình) trò chuyện với giáo viên nước ngoài.

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN TIỀN HẢI Chung tay vì người nghèo

Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tiên Hải đã làm tốt công tác an sinh xã hội đối với hội viên, người nghèo.



Hội LHPN huyện Tiên Hải cùng chính quyền xã Tây Lương trao kinh phí hỗ trợ xây nhà tình thương cho bà Hoàng Thị Lụa.

Được đón tết trong căn nhà mới là điều bấy lâu nay bà Hoàng Thị Lụa, hộ nghèo thuộc thôn Hiền, xã Tây

Lương hằng mong. Tết Nguyên đán năm 2023, ước bà Lụa có căn nhà mới là nỗ lực của Hội LHPN huyện Tiên Hải cùng các

nhà hảo tâm, chính quyền địa phương, thể hiện sự quan tâm, đồng viên người nghèo, giúp họ vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Năm 2022, khi biết hoàn cảnh của bà Lụa sống đơn thân, hay ốm đau, Hội LHPN huyện đã vận động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Thái Bình hỗ trợ 50 triệu đồng, cùng với nguồn kinh phí của gia đình, dòng họ, chính quyền địa phương đã xây dựng ngôi nhà 32m² trị giá 110 triệu đồng trao tặng bà. Bà Lụa chia sẻ: Năm nay tôi được đón tết Nguyên đán trong nhà mới mới phần khởi tâm. Không biết nói gì hơn, cảm ơn các đoàn thể, chính quyền địa phương đã quan tâm, giúp đỡ để tôi có được nhà mới. Thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, nhân dịp tết Nguyên đán, Hội LHPN huyện Tiên Hải phối hợp với Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Công an huyện tổ chức trao kinh phí hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng 2 cháu: Nguyễn Thành Nam, thôn Hiền, xã Tây Lương; Bùi Tùng Quân, thôn Nguyễn Lữ, xã Tây Tiến có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hỗ trợ

3,6 triệu đồng/cháu/năm đến năm 18 tuổi. Chương trình "Mẹ đỡ đầu" được Hội LHPN huyện phối hợp với các đơn vị triển khai trở thành điểm tựa vững chắc để trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, tạo điều kiện cho em bước tiếp trên con đường tương lai. Chị Lê Thị Minh Thơ, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tiên Hải cho biết: Những mái ấm tình thương, những suất quà sinh kế đã và đang được Hội LHPN huyện hỗ trợ cho người nghèo, gia đình khó khăn là tinh thần tương thân tương ái, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Hướng ứng phong trào "Tết vì người nghèo" năm 2023, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cơ sở hội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể rà soát các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có kế hoạch thăm hỏi, động viên, giúp đỡ. Từ kế hoạch cụ thể, Hội đã trao 357 suất quà trị giá 154.800.000 đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; ngoài ra, 32 chi hội

phụ nữ ở các xã, thị trấn đều triển khai tặng những phần quà thiết thực. Qua đó góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các cấp chăm lo cho người nghèo. Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp, xã hội hóa nguồn lực thực hiện chương trình, vừa hỗ trợ vật chất vừa hỗ trợ tinh thần cho trẻ em mồ côi, tạo sự lan tỏa trong hệ thống hội và trong cộng đồng. Thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu", các cấp hội đã rà soát số trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn 476 cháu. Vãn động các tổ chức, cá nhân cũng như đối tác chức hội cần cử miễn kiện thực tế để nhận đỡ đầu các cháu. Thời gian qua đã nhận đỡ đầu 32 trẻ mồ côi với tổng số tiền gần 100 triệu đồng/năm, đồng thời nhận đỡ đầu các cháu đến năm 18 tuổi; hỗ trợ xây dựng 6 nhà mái ấm tình thương cho 6 hội viên và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 300 triệu đồng. Phối hợp với Bộ đội Biên phòng tặng 16 lợn nái cho 16 gia đình thuộc 8 xã ven biển trị giá 32 triệu đồng; vận động nhà thuốc Tuệ Minh tặng 100 xe đạp trị giá 200 triệu đồng cho 100 học sinh nghèo ở 11 xã khu Nam...

MẠNH THẮNG

Thi tìm hiểu kiến thức về dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình vừa tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức về dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên. Hội thi thu hút sự tham gia của 100 thí sinh đến từ các khối lớp 10, 11, 12 của Khoa Giáo dục phổ thông và Bồi dưỡng giáo viên, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình. Các thí sinh trải qua 4 vòng thi với những câu hỏi về dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; phòng, chống xâm hại tình dục và tình dục an toàn ở vị thành niên, thanh niên. Đây là sân chơi bổ ích được Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh phối hợp với các địa phương, trường học triển khai nhiều năm nay. Kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Trần Xuân Mỹ, lớp 11C3 và trao thưởng cho 2 thí sinh hoàn thành tốt tại hội thi.

HOÀNG LANH

TIỀN HẢI Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn

Tại xã Đông Quý, Hội Chữ thập đỏ phối hợp Huyện đoàn, Bệnh viện Đa khoa Tiên Hải vừa tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 100 trường hợp thuộc gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, người có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, các y bác sĩ đã khám sức khỏe, chẩn đoán các bệnh liên quan tới huyết áp, tim mạch, đường hô hấp, mắt, xương khớp và hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật trên cách hoạt hàng ngày cho người dân.

HỒNG HẠNH